



# โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ที่ตั้ง : 402 หมู่ 10 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

โทรศัพท์ : 053-769214

## คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรินทร์ อินคำ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม



โทรศัพท์ 089-8542557

Email Address : phadcharin@wck.ac.th

ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม



โทรศัพท์ 080-4921490

Email Address anchidthaprasanjai@gmail.com

## ข้อมูลพื้นฐาน



โรงเรียนขนาดกลาง



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน



นักเรียน จำนวน 163 คน



**จุดเด่น** 1) โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน มีความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถ ด้านเทคโนโลยี

2) โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทักษะอาชีพ

3) โรงเรียนมีกิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี ผ่านโครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี



**จุดที่ควรพัฒนา** 1) ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมอาสา ให้เป็นกระบวนการและเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนนำผลการดำเนินการไปปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1

### บริหารทั่วไป

**ปัญหา** นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย กลุ่มเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

**แนวทางแก้ไข** จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น โครงการวิถีพุทธ  
เข้าค่ายคุณธรรม

2

### บริหารงานบุคคล

**ปัญหา** 1) ภาระงานที่มีมากกว่าจำนวนบุคลากร

2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น วิชาเกษตร

และวิชาคหกรรม

**แนวทางแก้ไข** 1) การตัดลดงานส่วนที่ไม่จำเป็นออก

2) เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อรายวิชาที่เปิดสอน จึงจำเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติม  
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

### บริหารงานวิชาการ

**ปัญหา** นักเรียนติด ๐ ร มส. เป็นจำนวนมาก และยังขาดการติดตามอย่างเป็นระบบ

**แนวทางแก้ไข** 1. จัดให้มีระบบการกำกับติดตามอย่างมีคุณภาพ

2. ประสานภาคีเครือข่าย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน

3. ใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ติด 0 ร มส.

4. ถ้านักเรียน แก่ “มส” แล้ว เป็น “0” ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการแก้ “0” ถ้า

แก้ไม่ทันให้ขยายเวลาไปอีก 1 ภาคเรียนภาคเรียน

# 4

## บริหารงบประมาณ

**ปัญหา** 1. ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณไม่ต่อเนื่อง

2. ข้อกำหนด ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้ปฏิบัติงานยังขาดเข้าใจ และมีประสบการณ์น้อย

3. การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น ระบบขัดข้อง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ต้องพิมพ์ใหม่

**แนวทางแก้ไข** 1. ดำเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และควรรวบรวมหนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

3. วางแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
<b>นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568</b>				
1. ปลุกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 3)	1. กิจกรรมหน้าเสาธง (เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์)	<b>เชิงปริมาณ</b> 1.นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน163 คน ผู้บริหารการศึกษา 2 คน และครูผู้สอน 18 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> 1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในทุก ๆ เช้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยเป็นการปลุกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากยิ่งขึ้น

<p>2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศิลธรรม และประชาธิปไตย</p>	<p>1. โครงการพัฒนาการเรียน การสอน กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา 2. กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b> 1. นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم จำนวน 163 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศิลธรรม และ ประชาธิปไตย</p>	<p>7,500</p>	<p>นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศิลธรรม และประชาธิปไตย และสามารถนำไปปรับ ใช้ ในชีวิตประจำวันได้</p>
<p>3. ปรับกระบวนการจัดการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 4)</p>	<p>โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา 1. Eco school 2. โครงการพัฒนาทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b> 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน 2. นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم จำนวน 163 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم ได้เรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم ได้พัฒนา ศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์</p>	<p>50,000.00</p>	<p>- นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาكم มีความรู้ทักษะวิชาการ พัฒนาศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยมีความรู้และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้</p>

	<p>โครงการฝ่ายวิชาการ</p> <p>1.พัฒนาวิชาการ</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.สำนักงาน วิชาการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ครบถ้วนในการบริหารงานวิชาการ และสามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ร้อยละ 100</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และเทียบเคียง มาตรฐานสากล</p> <p>2.สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ทันสมัย</p>	<p>11,880.00</p>	<p>1. งานต่าง ๆ ในสำนักงานบริหารงาน บริหารงานวิชาการมีการพัฒนา และจัดหา วัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอในการบริหารงาน วิชาการ และสามารถให้บริการแก่ครู และ นักเรียนได้ทั่วถึง</p> <p>2. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจในการรับบริการ</p>
<p>4. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถี ในการค้นหาความรู้และต่อยอด องค์ความรู้ที่สูงขึ้น (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 5)</p>	<p>โครงการพัฒนางานและ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียน เวียงชัยวิทยาคม</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐานและมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และน่าสนใจ เพิ่มขึ้น 80%</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมมีห้องสมุดมีชีวิตได้ มาตรฐาน ที่สนองความต้องการของนักเรียนและ บุคลากร ให้เห็นความสำคัญและเข้าใช้บริการ ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าและมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด</p>	<p>4,000.00</p>	<p>1.นักเรียนมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.นักเรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง อ่านเก่งและอ่านเป็น</p> <p>3.นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น</p> <p>4.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ อ่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>5.นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาการ ด้านการเขียนไปพร้อมกันกับการอ่าน</p>

<p>5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>	<p>โครงการการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b> ลูกเสือ เนตรนารี สามารถปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของหมู่</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b> ลูกเสือ เนตรนารี เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้</p>	<p>15,000.00</p>	<p>1. ลูกเสือ และ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ อุดม และปรับปรุง ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข</p>
	<p>โครงการจิตอาสา</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b> นักเรียนในชมรมจิตอาสา สามารถปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 95 และสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของชมรม</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b> นักเรียนในชมรมจิตอาสาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้</p>	<p>10,000.00</p>	<p>1.สมาชิกชมรมจิตอาสาทุกคน สำนึกมันอยู่ในเกียรติและหน้าที่ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ</p> <p>2.สมาชิกชมรมจิตอาสาทุกคน และครูที่ปรึกษาผู้บังคับบัญชาทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข</p>



	<p>โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน</p> <p>1.กิจกรรมสภานักเรียน</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 163 คนได้ร่วมกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน</p>	-	<p>1.นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) ร้อยละ 90</p> <p>2.นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตย เคารพกฎหมาย มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เก่ง ดี มีความสุข</p>
6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม	<p>โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนพิเศษเรียนรวม</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.นักเรียนเรียนรวมในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา ร่วมกับเด็กทั่วไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.นักเรียนในโครงการทั้ง 27 คน ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ดีขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพของแต่ละบุคคล</p>	5,937.40	<p>1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษ</p> <p>3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีความสุข สนุกกับการเรียน</p> <p>4. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ</p> <p>5. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้</p>
7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ	<p>โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการของนักเรียน</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.นักเรียน จำนวน 163 คน ได้รับการพัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติภาคเหนือ</p>	24,000.00	<p>1.นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ มากขึ้น</p>

		<p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน</p>		<p>2.นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะในการแข่งขันวิชาการมากขึ้น</p>
8. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา	กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน คณะครูและบุคลากรการศึกษา 18 คน นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 163 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด</p>	2,000.00	<p>1. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>
	<p>โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน</p> <p>1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1.ครูร้อยละ 100 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล</p> <p>2.ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้นเรียน ร้อยละ 100</p>	-	<p>1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน</p> <p>2.นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น</p>

		<p>3.ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100</p> <p>4.มีเครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ 100</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1.ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนในที่ปรึกษามากยิ่งขึ้น</p> <p>2.ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียน และ แยกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ</p> <p>3.นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในโรงเรียน และสังคม</p> <p>4.ครูและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน</p>		
	<p>โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และความปลอดภัย ในสถานศึกษา</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน นักเรียน จำนวน 163 คน</p> <p>2. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และอื่น ๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานบรรยากาศ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้</p>		สถานศึกษามีความปลอดภัย
9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1. โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 163 คน</p>		

	<p>2. โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการโครงการทัศนศึกษา</p> <p>3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนพิเศษเรียนรวม</p>	<p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เข้าถึงการศึกษาย่างเท่าเทียม หลากหลาย และเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง</p>		
<p>10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>โครงการพัฒนางานบุคคล</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1. ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมทุกคน ได้มีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ</p> <p>2. ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1. ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม นำผลที่ได้จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน มาพัฒนาตนเอง และสถานศึกษาได้</p> <p>2. ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน</p>	<p>48,000</p>	<p>ครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมทุกคน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้</p>

		การสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ		
--	--	--	--	--

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
<b>นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b>				
<b>ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>				
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.2)	-			
2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.3)	-			
3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยาย	-			

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา				
โอกาสทางการศึกษา				

4. ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา	-			
5. สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 2)	โครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร งบประมาณ	<b>เชิงปริมาณ</b> - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัวโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	32,000	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 2. เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน
6. การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร	โครงการพัฒนางานแนะแนว 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน 2. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 163 คน	2,000.00	นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก สามารถรับรู้ข่าว กิจกรรม ผ่านเพจ โรงเรียน เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษาต่อ อย่างเป็น

		3. หน่วยงานทุกหน่วยงาน <b>เชิงคุณภาพ</b> นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก สามารถรับรู้ข่าว กิจกรรม ผ่านเพจโรงเรียน เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การแนะนำการศึกษาต่อ		ปัจจุบัน
<b>ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง</b>				
1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.4 และข้อ 2.1)	โครงการพัฒนา ICT	<b>เชิงปริมาณ</b> 1.นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 163 คน ผู้บริหารการศึกษา 2 คน และครูผู้สอน 18 คน 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง <b>เชิงคุณภาพ</b> 1.โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุก ห้องเรียน สามารถใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษานำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรม	20,000.00	1.นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ศึกษาหาความรู้ใน โลกดิจิทัล ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น 2.โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ครบ 100%
2. สร้างความเข้มแข็งระบบ แนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย	โครงการงานแนะแนว โครงการพัฒนางานอนามัย โครงการกิจการนักเรียน	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมทุกคน	18,000.00	

<p>และสุขภาพจิตของผู้เรียน (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.3)</p>		<p>2. นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมทุกคน <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ครูทุกคนสามารถให้การแนะแนวนักเรียนได้ 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี</p>		
<p>3. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.5)</p>	<p>-</p>			
<p>4. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.2)</p>	<p>โครงการคุณภาพประจำ อำเภอ</p>	<p><b>เชิงปริมาณ</b> โรงเรียนมัธยมอย่างน้อยอำเภอละ 1 โรงเรียน เข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล <b>เชิงคุณภาพ</b> 1) นักเรียนในอำเภอ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับ โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ และสังคม สำหรับนักเรียนใน ท้องถิ่นชนบท 2) โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอรระดับ มัธยมศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่าง</p>	<p>-</p>	<p>โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ</p>



		โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น		
5. เสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.6)	โครงการทวิศึกษา	<p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <p>1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน เวียงชัยวิทยาคม จำนวน 54 คน</p> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <p>1. นักเรียนได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะและความรู้ ความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการ ประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสในการมีงานมากยิ่งขึ้น</p>	-	1. นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนและมีพัฒนา อย่างมีคุณภาพ

หมายเหตุ : 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ข้างต้น ให้โรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว มีโครงการ/กิจกรรมใด ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าว “ให้นำข้อมูลเฉพาะโครงการ/ กิจกรรม” นั้น มาระบุในแบบฟอร์มที่กำหนด และ/หรือ

2. ให้โรงเรียนกำหนดโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เหมาะสมกับจุดที่ควรพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าวด้วย